



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 27 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,719 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,869,616 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 42 ราย เสียชีวิตสะสม 22,891 ราย รักษาหายเพิ่ม 16,875 ราย รักษาหายสะสม 2,637,879 ราย ยังรักษาอยู่ 208,846 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 434,888,523 (+1,592,027) ราย เสียชีวิต 5,963,550 (+7,327) ราย รักษาหาย 364,821,753 (+1,944,972) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **ซีดีซี** ออกคำแนะนำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แพร่ระบาดของโควิด 19 น้อยหรือไม่มีผู้ติดเชื้อ สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ **อเมริกาใต้** การแพร่ระบาดกลับมารุนแรงอีกครั้ง โดยบราซิล พบผู้ติดเชื้อใหม่ 90,199 ราย ส่วน**เอเชีย** ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายวันสูงต่อเนื่อง โดยตุรกีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 71,736 ราย ญี่ปุ่น 65,657 ราย ขณะที่เกาหลีใต้ 165,889 ราย และเวียดนาม 78,795 ราย **ฮ่องกง** ติดโควิดเพิ่มอีก 17,000 คน ผู้ป่วยต่อวันอาจถึงหลักแสน

ประเด็นสำคัญ

1.มาตรการรับมือการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, จส.100, thaiPBS, thailandplus, newtv., ntiontv., acnews, mcot)

- ศบค.รายงานผู้ติดเชื้อใหม่ถึงหลักหมื่นราย เป็นวันที่ 22 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 มีรายงานติดเชื้อ 25,615 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจากผลตรวจเอทีเค 21,934 คน โดย 10 จังหวัดที่ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.กทม. 3,234 ราย 2.ชลบุรี 1,310 ราย 3.นนทบุรี 1,129 ราย 4.สมุทรปราการ 1,118 ราย 5.นครราชสีมา 866 ราย 6.นครศรีธรรมราช 813 ราย 7.นครปฐม 793 ราย 8.ราชบุรี 770 ราย 9.ภูเก็ต 698 ราย และ 10.พระนครศรีอยุธยา 692 ราย และมีจังหวัดติดเชื้อถึง 100 อีก 46 จังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า ไทยรัฐ ผู้จัดการ ฐานเศรษฐกิจ 77kaoded mcot)

- พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด พร้อมกำชับทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เตรียมแผนบริหารจัดการ เตียง ยา เวชภัณฑ์ แพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุข ให้พร้อมและเพียงพอกับผู้ป่วยโควิดและกลุ่มเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ และขอให้ทุกคนเคร่งครัดการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและรีบฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ)

- ปลัดกระทรวงกลาโหม ประชุมทุกเหล่าทัพ ให้เตรียมโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศกว่า 8,500 เตียง และหน่วยทหาร ที่จัดทำเป็นแยกกักตัวชุมชน (CI) กว่า 50 แห่ง รวมกว่า 3,200 เตียง ให้พร้อมใช้งานได้ทันที เตรียมระบบขนส่งรับตัวผู้ป่วยแยกจากชุมชนออกสู่การรักษา สนับสนุนการตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และทุกจังหวัด สนับสนุนระบบสาธารณสุขรองรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่มากขึ้นต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ ()

- โฆษกพรรคเพื่อไทย แนะนำรัฐบาลควรเร่งปรับกระบวนการทำงานอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 1.สื่อสารให้ความรู้กับประชาชนอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นเอกภาพ 2.ชี้แจงให้ข้อมูลการปฏิบัติตัวหลังตรวจพบเชื้อ วิธีการประเมินอาการตามระดับสีเขียว เหลือง แดง และการรักษาตัวผ่าน Home Isolation (HI) หรือ Community Isolation (CI) 3.บริษัทประกันชีวิตต้องจ่ายชดเชยให้กับผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวผ่าน HI หรือ CI เช่นเดียวกับที่ชดเชยให้กับผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 4.เพิ่มคู่สาย 1330 ลดระยะเวลาการส่งผู้ป่วยหลังรับเรื่องจาก 6 ชั่วโมง เหลือ 1 ชั่วโมง 5.ยุบรวมแอปพลิเคชันเกี่ยวกับโควิดให้เหลือแอปฯ เดียวทั้งที่ใช้ในประเทศและชาวต่างชาติ 6.ทุกคนต้องเข้าถึง ATK ฟรี รักษาต้องฟรีจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 7.เตียงทั้งของรัฐและเอกชน ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม 8.เร่งจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน 9.เร่งฉีดวัคซีนที่ป้องกันโอมิครอน

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ได้ในเด็กที่อายุถึงเกณฑ์ และ 10.กทม.และ สธ. ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดจริงจัง

2.ชี้แจงเพิ่มบริการ “ เจอ แจก จบ ”

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส. 100, thaiPBS, thailandplus, newtv., nationtv., acnews, mcot)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ชี้แจงการเพิ่มระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอก ที่จะเริ่มวันที่ 1 มีนาคม เป็นบริการเพิ่มเติมจากระบบปกติ ไม่ได้ยกเลิกระบบดูแลรักษาที่บ้านหรือชุมชน (HI/CI) เพื่อรองรับกรณียังเข้าระบบ HI/CI ไม่ได้ หรือยังไม่ได้รับการติดต่อ เป็นทางเลือกให้ไปรับบริการที่คลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ในลักษณะผู้ป่วยนอกได้ ซึ่งจะทำให้ได้รับการตรวจวินิจฉัย จ่ายยารักษาตามระดับอาการอย่างเหมาะสม และให้คำแนะนำในการกลับไปแยกกักรักษาที่บ้าน อยู่ระหว่างหารือรายละเอียดร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ 3 แห่ง คือ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ไปรับบริการได้ทุกที่ เนื่องจากยังคงเป็นโรคฉุกเฉินภายใต้สิทธิ UCEP COVID อย่างไรก็ตาม จะหารือกับกองทุนสุขภาพแต่ละกองทุนถึงแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการโควิดแบบผู้ป่วยนอกให้เหมาะสมต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : Facebook thira Worathanarat

- โพสต์ข้อความว่า เจอแจกจบนั้นเป็นเรื่องที่ตอกย้ำอีกครั้งว่า โดยแท้จริงแล้วตรวจ ATK เป็นบวกจะทำการรักษาให้ยาและให้กับตนเองที่บ้าน ทำไม่ไม่รายงานจำนวนการตรวจจากทาง RT-PCR และ APK ไว้ในชุดรายงานเดียวกัน ในเมื่อมีคนจำนวนมากที่ตรวจเจอที่เคและได้รับการรักษาตามแนวทาง มีน้อยมากที่ได้รับการตรวจ RT-PCR การรายงานแต่จำนวนการตรวจพีซีอาร์ ย่อมต่ำกว่าความเป็นจริงไปมาก การอ้างว่าจะมี overlab เป็นหน้าที่ที่หน่วยงานจะต้องไปตรวจสอบหรือประมาณการเพื่อประกอบการพิจารณาของสาธารณสุข

3. ยาฟาวิพิราเวียร์ขาดแคลน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, voicetv.)

- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความสถานการณ์ยาฟาวิพิราเวียร์ขาดแคลนอย่างหนัก หลายโรงพยาบาลแทบไม่มีจะจ่าย ต้องจำกัดการจ่าย บางแห่งไม่จ่ายยาให้ในคนอายุมากกว่า 60 ปีตามที่ สธ.สั่งการ แต่ให้ในคนอายุมากกว่า 80 ปี ซึ่งที่ผ่านมาหลังการระบาดของเชื้อเดลต้ากันยายนเป็นต้นมา ออก.ผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ได้เอง จำนวนผู้ป่วยลดลง ทำให้มียาจำนวนมาก สธ.จึงประกาศให้จ่ายฟาวิพิราเวียร์ให้แทบทุกคนที่ติดเชื้อ เป็นการจ่ายยาเกินจำเป็น กระทบกับทางโรงพยาบาล รพ.สต. ศูนย์กักตัวชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ ไม่มีฟาวิพิราเวียร์จะจ่ายให้ผู้ป่วยที่ควรได้รับ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยสีเหลือง เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, sondhitalk, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight)

- ญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รอง ผอ. อภ. กล่าวว่า ออก.ได้สำรองยาฟาวิพิราเวียร์ไว้ 24 ล้านเม็ด และผลิตเพิ่มอีก 60 ล้านเม็ด รวมสำรองไว้ที่อภ.ทั้งสิ้น 84 ล้านเม็ด เพื่อกระจายสู่หน่วยบริการแม่ข่ายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการสำรองไว้ที่หน่วยบริการต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกจำนวนหนึ่ง

4. หัวคิววัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ เดลินิวส์)

- กรณีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าแจ้งความ สน.ทุ่งสองห้อง มีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าของที่ฝ่ายไอที นำโควิดวัคซีนซิโนฟาร์มไปขายทางออนไลน์ มีผู้หลงเชื่อจำนวนมาก ล่าสุดชุดสืบสวนจับกุมนายณรงค์ฤทธิ์ สุขีเกตุ อายุ 27 ปี ที่แอบอ้างเป็นเจ้าของที่ฝ่ายไอทีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ห้องเช่า อ.ตาคี จ.นครสวรรค์ นายณรงค์ฤทธิ์อ้างว่า เห็นประกาศสถาบันฯ รับตัวแทนหาคนฉีดวัคซีน มีคนซื้อตุ๊กตาอ้างเป็นเจ้าของที่สถาบันฯ จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มได้เข็มละ 699 บาท ให้ค่าหัวคนละ 150 บาท ส่งรายชื่อพร้อมโอนเงินไป 50 คน ได้ส่วนแบ่งมา 7,500 บาท หลังจากนั้นติดต่อตุ๊กตาไม่ได้ ชุดสืบสวนจะตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

5. ประกันภัยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ไทยโพสต์ มติชน โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า ch7 changmainews)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-คปภ.-กระทรวงสาธารณสุข-ภาคธุรกิจประกันภัย-สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ประชุมด่วนกรณีเกณฑ์รับผู้เอาประกันภัยติดเชื้อ ได้ข้อสรุป 2 ประเด็น 1.ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเคลมทุกกรณีหากเป็นผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาล หรือ Hospitel ตามมาตรฐานทางการแพทย์ 2.ส่วนกรณี Home Isolation (HI) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้เอาประกันภัย ให้บริษัทประกันภัยพิจารณาจ่ายเคลมเป็นรายกรณี โดยอนุมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งจะมีการหารือในรายละเอียดโดยเร็ว</p> <p>6. แนะนำกลุ่มเสี่ยงฉีดเข็ม 3 MRNA สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน,สยามกีฬา) เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ข้อความว่า คนสูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ หากติดเชื้อโอมิครอนแม้จะได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนก้าแล้ว 2 เข็ม หรือวัคซีนเชื้อตาย ชิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ตามด้วยวัคซีนแอสตราเซนเนก้าอีก 1 เข็ม เชื้อก็อาจลงปอด เกิดปอดอักเสบได้ จำเป็นต้องฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน mRNA ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นาก็ 1 เข็ม ถึงจะปลอดภัย</p> <p>7. เสียชีวิตคาบ้าน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77 kaoded</p> <p>-ที่จ.สระแก้ว พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 พื้นที่บ้านแก่งสี่เสี้ยว อ.เมือง จ.สระแก้ว ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน เสียชีวิตที่บ้าน หน่วยกู้ภัยฯ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเร่งนำส่งศพเผาที่วัดโคกนกขุนทองทันที</p> <p>8. ผู้ป่วยล้นศูนย์พักคอย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sondhitalk)</p> <p>-เพจ “หมอแล็บแพนด้า” เผยภาพผู้ป่วยโควิด 19 ล้นศูนย์พักคอยแห่งหนึ่ง บางรายต้องปูผ่านอนที่พื้นของศูนย์ฯ ชาวเน็ตคอมเมนต์เห็นใจ โดยก่อนหน้านี้ “อนุทิน” เผยว่าเตียงและอุปกรณ์การแพทย์เพียงพอพร้อมรับผู้ป่วย</p> <p>9. สถานการณ์การระบาด สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด แนวหน้า) เว็บไซต์(ผู้จัดการ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด แนวหน้า สยามรัฐ บ้านเมือง)</p> <p>- นครราชสีมา ปิด 4 หมู่บ้าน จนถึงวันที่ 28 ก.พ นี้ ควบคุมการแพร่ระบาดคลัสเตอร์โรงเรียนบ้านโนนรัง อ.แก่งสนามนามา มีผู้ป่วยสะสมทั้งกลุ่มนักเรียนและครอบครัว 56 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 400 ราย อุบลราชธานี ตรวจสอบเชื้อพ่อค้าแม่ค้าตลาดเทศบาล 3 กว่า 400 คน หลังถูกสั่งปิดตลาดในรอบเดือนถึง 2 ครั้ง เนื่องจากตรวจเชิงรุกพบพ่อค้าแม่ค้าและคนในชุมชนติดเชื้อกว่า 30 คน ทำให้ต้องปิดตลาดฆ่าเชื้อ โดยวันนี้เป็นการเปิดตลาดขายวันแรก บุรีรัมย์ พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 แล้ว 58 ราย จากการจัดงาน "มหกรรมหอมแดง แข่งเรือยาว" งานประจำปีของ อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11-15 ก.พ.ที่ผ่านมา/ พบชาวบ้านหมู่ 6 และหมู่ 10 บ้านหนองหมี ต.โคกवान อ.ละหานทราย ติดเชื้อโควิด 19 เป็นกลุ่มก้อนแล้ว 20 ราย และมีผู้เสี่ยงสัมผัสสูงที่ต้องกักตัวที่บ้านอีก 62 ราย เพชรบุรี ชาวบ้านบางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน ติดโควิดกว่า 80 คนจากผู้ป่วยบริจาคของในโรงเรียน ขาดแคลนชุดตรวจ-หน้ากากอนามัย ใช้วิธีอบสมุนไพรรักษา กังวลเด็กยังไม่ฉีดวัคซีน ตาก สั่งปิดที่ว่าการอำเภอแม่สอด 10 วัน หลังปลัด-จนท.ติดโควิด 20 คน</p>	
<p>ประเด็นอื่นๆ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-นายกรัฐมนตรี ออกคำสั่ง ศบค. ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 23 ปรับข้อกำหนดการเดินทางเข้าไทย ลดค่าธรรมเนียมประกันภัยเหลือ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีผล 1 มีนาคมนี้ หลังพบโอมิครอนไม่รุนแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-ภูเก็ต ประชุมร่วมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ มีมติผ่อนคลायให้ร้านอาหารจำหน่ายสุราเปิดได้ถึง 5 ทุ่ม ส่วนสถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะยังปิดไปก่อน</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>รพ.กำแพงเพชรเปิดศูนย์มะเร็ง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)</p> <p>- แพทย์หญิง วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์มะเร็งชาวกังราวที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อให้ประชาชนได้เข้ารับการรักษาที่มีคุณภาพโดยจัดระบบบริการเฉพาะทางใน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการผ่าตัดและการให้ยาเคมีบำบัด พัฒนาโครงสร้างระบบการดูแลและให้บริการผู้ป่วยมะเร็งครบวงจร</p> <p>จิตแพทย์เตือน "สื่อ-โซเชียล"เสนอข่าว "แดงโม"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์newtv.</p> <p>- นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต เตือนโซเชียลมีเดีย เสนอข่าว "แดงโม" ไม่ตรงมา่า เคารพผู้เสียชีวิต เห็นใจคนในครอบครัว ยึดหลัก 2 ไม่ 1 เดือน แนะนำกลับรับข่าวสารพอดี้ เชื่อคนจากไปอยากให้คนที่อยู่มีความสุข</p>	-